

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวแม้ดอลลาร์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก, ทุนไหลเข้ายังหนุนบาท

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากปลายสัปดาห์ก่อน แม้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่างๆ หลังนักลงทุนเก็งกำไรประเด็นการปรับลดภาษีในสหรัฐ

*ดีลเลอร์ คาดว่า กระแสเงินทุนที่ยังไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยหนุนเงินบาท โดยคาดการณ์การเคลื่อนไหววันนี้ที่ 35.00-35.10

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินเคลื่อนไหวตัวใกล้จุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่นักลงทุนรอฟังคำให้การต่อรัฐสภาของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพียงใด

*นางเยลเลนจะนำเสนอรายงานนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของเฟด ต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาสหรัฐ ในวันนี้ และจะนำเสนอรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธ

*ผู้ส่งออกญี่ปุ่นบางรายขายดอลลาร์ในช่วงนี้ เนื่องจากผู้ส่งออกผิดหวังที่ดอลลาร์ไม่ได้พุ่งขึ้นมากกว่านี้ หลังการประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ กับนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่น

*ประธานาธิบดีทรัมป์กับนายอาเบะ ไม่ได้หารือเรื่องนโยบายสกุลเงิน หรือนโยบายกีดกันทางการค้า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

*นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานเฟดสาขาดีลลัส กล่าวในวันจันทร์ว่า เฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ เพราะไม่เช่นนั้น เฟดอาจจะต้องยกเลิกแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยนายแคปแลนเป็นสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง ในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด ในปีนี้

*นักลงทุนในตลาดสัญญาล่วงหน้า คาดว่า มีโอกาสเพียง 21% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 14-15 มี.ค.

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 593.19 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.42 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 548.61 ล้านบาท

*09.23 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.061/074 จาก 35.064 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.134/166 จาก 37.210 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.70/73 จาก 113.73 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0590/95 จาก 1.0597 เมื่อวาน

"ในช่วงที่เราหยุดไป ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพอสมควรเทียบกับสกุลหลัก แต่เทียบกับบาทแล้วยังไม่ค่อยไปไหน ส่วนหนึ่งอาจจะเรื่องของ fund flows ที่ยังเข้ามาอยู่ แล้วมีแรงซื้อ(บาท) ค่อนข้างแน่น แถวๆ 35.00" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้